



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 เมษายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 16 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,582 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 1,577 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 921 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 656 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ป่วยสะสม 39,038 ราย หายป่วยเพิ่ม 97 ราย รักษาหายรวม 28,480 ราย ยังรักษาอยู่ 10,461 ราย เสียชีวิตคงที่ 97 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 140,503,279 ราย เสียชีวิต 3,011,481 ราย รักษาหาย 119,324,801 ราย ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น ทำให้บางประเทศประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ อาทิ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย, ผอ.องค์การอนามัยโลก ระบุ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อัตราการติดเชื้อใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทำให้อัตราการติดเชื้อใหม่และอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุด เดือนสถานการณ์ในปาปัวนิวกินีมีโอกาสกลายเป็นการระบาดขนาดใหญ่ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด, บ.ไฟเซอร์ ระบุ ในอนาคต ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดของบริษัทอาจจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 และอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในทุกๆ ปี แต่ยังคงมีการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยัน

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.มาตรการควบคุมโรคหลังสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, mcot, INN, newtv, acnews, js100, isaranews, thaipbs, one31, mthai, thebangkokinsight, thestandard, 77kaoded, thailandplus)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ศบค. และสธ. ที่ประชุมหารือกันทุกวัน ยืนยันไม่ประกาศเคอร์ฟิว ไม่ล็อกดาวน์ เพียงแต่อาจจะต้องลดระยะเวลาลงบ้าง ในส่วนของการจัดหาวัคซีน ได้ประสานประเทศรัสเซีย มีแนวโน้มว่าจะจัดหาได้มากขึ้น ทั้งวัคซีนสปุตนิกวี วัคซีนของไฟเซอร์ สหรัฐอเมริกา และอีกหลายบริษัท ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนกับ อย.

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติปรับระดับพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น ที่เหลือ 59 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พร้อมออกร่างข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 ดังนี้ 1.ห้ามดำเนินการหรือหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 2.ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร 3.กำหนดพื้นที่และกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 4.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ 5.งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น 6.การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เลื่อนไปก่อน 7.ดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดย ศบค.ศบค.จะพิจารณาและประเมินสถานการณ์ภาพใหญ่ของประเทศประมาณ 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป หากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงก็อาจจะผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, posttoday

-นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการในวันนี้ยังไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ เพราะเมื่อครั้งระบาดที่สมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้มาก แต่ลักษณะการแพร่ระบาดไม่เหมือนกัน และทุกคนมีความตระหนักรู้ มีความหวังใจคนอื่นและเกิดความระวังมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯ สระแก้ว ออกมาตรการให้ผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวใน LQ จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ พร้อมสั่งห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหาร แสดงดนตรีได้แต่ห้ามเต้น และนั่งกินอาหารได้ถึง 21.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

-จ.ชัยภูมิ ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาดโตน และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

และภาคเอกชนสายการผลิต เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลังจากที่เริ่มการทำงานใหม่เมื่อพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์

## 2.ผู้ป่วยคลัสเตอร์ทองหล่อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผก., kapook, springnews)

-จ.ตาก ผู้ป่วยคลัสเตอร์สถานบันเทิงคริสตัล ทองหล่อ ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับรักษาตัวเมื่อ 4 เม.ย. มีโรคประจำตัวคือ ความดันเบาหวาน และน้ำหนักตัว 140 กก. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย

## 3.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-บุคลากรรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ติดเชื้อโควิด 6 ราย สาเหตุจากให้บริการผู้ป่วยที่แจ้งประวัติไม่ชัดเจน แนะนำประชาชนเลี่ยงเข้าพื้นที่หากไม่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ

-บุคลากรทางการแพทย์รพ.ขอนแก่น ติดเชื้อ 4 ราย กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 105 ราย ประกาศปิดตึกผู้ป่วย 3 ตึก พร้อมเตรียมประสานขอกำลังเสริมทดแทนกำลังที่กักตัว

## 4.จ.มุกดาหาร เอาผิดผู้จัดสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokinsight

-พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร สั่งตรวจสอบเอาผิดรถแห่ ผู้จัด และผู้ร่วมงานสงกรานต์ ที่มีการรวมกลุ่มเล่นน้ำ เต็ม ประเภ่ง ดื่มสุรา ไม่สวมหน้ากากอนามัย เข้าข่ายผิดกฎหมาย ล่าสุดนำตัวมาดำเนินคดีแล้ว

## 5.แนะผู้สงสัยติดโควิดควรงแยกตัวอยู่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุ หากสงสัยเป็นโควิด 19 อาการน้อย ให้แยกตัวอยู่บ้าน เพราะไวรัสนี้ติดง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าไวรัสทั่วไป การมาพบแพทย์ที่รพ.จะเกิดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ต่อไปอีก

## 6.ข่าวลือพยาบาลเสียชีวิตจากวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด ชี้แจงข่าวลือพยาบาล รพ.แม่สอด เสียชีวิตเพราะวัคซีนโควิด ว่า ได้นำศพพยาบาลที่เสียชีวิตมาชันสูตรพบว่าสาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมทั้งมีภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ทำให้เสียชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด

## 7.ข้อเสนอการบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้มีการบริหารจัดการการกระจาย การฉีดวัคซีน ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีวัคซีนหลายยี่ห้อ และเสนอเรื่องพาสปอร์ตวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศรองรับการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใช้เงินจำนวนมากเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ยอมใช้เงินจัดหาวัคซีนจนทำให้เกิดการระบาดครั้งที่ 3 หากยังไม่จริงจังจึงอาจเกิดครั้งต่อไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ ระบุ ควรประกาศรายชื่อยี่ห้อที่ประชาชนสามารถซื้อมารักษาตัวเองได้ ให้ทราบทั่วกันโดยเร็วที่สุด จะช่วยให้การรับมือต่อสถานการณ์ได้ผลดีและเร็วมากขึ้น

## 8.รวมตัวเล่นไฟในรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ kapook

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงคลัสต์ผู้ป่วยโควิด 19 ที่กักตัวอยู่ในรพ.สนาม รวมตัวกันเล่นไฟ ไม่เว้นระยะห่าง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ว่า สามารถทำได้แต่ต้องไม่เล่นพนัน เข้าใจว่าเครียด ทั้งนี้ คนที่อยู่ในรพ.สนามเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วจะไม่มีการแพร่หรือรับเชื้อเพิ่ม

## 9.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, thailandplus, thaigov)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ระบุ พบการติดเชื้อครบ 77 จังหวัดแล้ว โดย จ.ระนอง เพิ่งพบการติดเชื้อ 2 ราย จ.สตูล 1 ราย เป็นหญิงชาวญี่ปุ่นที่มาจากไต้หวัน อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค สรุปลัสเตอร์ที่ระบาดในเดือน เม.ย. พบว่า จ.เชียงใหม่ กลุ่มก๊อมนักศึกษาในค่ายอาสา 34 ราย กระจาย 13 จังหวัด จ.นครสวรรค์ กลุ่มก๊อมนสถานบันเทิง 39 ราย เกี่ยวข้องใน 2 จังหวัด จ.กาญจนบุรี กลุ่มก๊อมนโรงเรียน 28 ราย ไม่กระจายออกนอกจังหวัด จ.สงขลา กลุ่มก๊อมนับ บาร์ อ.หาดใหญ่ 16 ราย และงานเลี้ยงรุ่น 8 ราย จ.นครราชสีมา กลุ่มก๊อมน

รับประทานอาหารร้านเดียวกัน อ.เมือง 14 ราย และสังสรรค์คาราโอเกะ 5 ราย จ.นนทบุรี กลุ่มก่อนการสัมมนาบริษัทในรีสอร์ท 19 ราย กระจาย 8 จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มก่อนงานกิจกรรมรวมกลุ่มคน 20 ราย กระจาย 3 จังหวัด และงานบวช 10 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, TNN

-พนักงานขสมก.สำนักงานใหญ่ ติดโควิด แรงตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิด 12 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รถไฟฟ้า MRT สถานีหลักสอง แจ้งพนักงานประจำสถานีติดเชื้อโควิด 1 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติ, isaranews, thebangkokinsight)

-**พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 15 ราย สะสม 131 ราย รักษาหาย 62 ราย รักษาอยู่ 69 ราย **ชลบุรี** พบผู้ป่วยเพิ่ม 103 ราย เป็นกลุ่มสถาบันบันเทิง 27 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย **เชียงใหม่** พบผู้ป่วยเพิ่ม 140 ราย สะสม 1,873 ราย แนวโน้มดีขึ้น ผู้ว่าฯ ย้ำใช้ชีวิต New Normal อย่างเคร่งครัด **แพร่** พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย สะสม 29 ราย **สงขลา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 89 ราย สะสม 164 ราย เตรียมจัดรพ.สนาม 1,200 เตียงรองรับ **นครราชสีมา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 23 ราย สะสม 195 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดพูลวิลล่า ล่าสุดเปิดรพ.สนามที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขนาด 100 เตียง **เชียงราย** พบผู้ป่วยเพิ่ม 14 ราย สะสม 106 ราย **ชัยภูมิ** พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย สะสม 23 ราย **มหาสารคาม** พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย สะสม 57 ราย **นครพนม** พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย สะสม 18 ราย

#### 10. พระติดเชื้อโควิดหลายรูป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายอนุชา นาคาศัย รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวพระและลูกศิษย์วัดเทพศิรินทร์ติดโควิด 19 หลายราย ว่า มีพระบางรูปก่อนบวชไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ทำให้เกิดการระบาดภายในวัด ได้สั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ย้ำทุกวัดพญาฆ่าเชื้อ พร้อมให้เข้มงวดพระบวชใหม่ทุกรูปต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด 19 ยืนยันเป็นลบก่อน

#### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, mcof, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า จะนามติที่ประชุมที่ให้ปรับพื้นที่ทั่วประเทศ เสนอต่อที่ประชุม ศบค. ส่วนการเดินทางยังสามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด รวมถึงให้ผู้ว่าฯ มีอำนาจตัดสินใจเรื่องการออกนอกเคสสถาน ภาพรวมทั้งประเทศพยายามจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด แต่มาตรการต่างๆ จะเข้มข้นขึ้น อาทิ การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร การปิดผับ บาร์ และคาราโอเกะ ไปถึงสิ้นเดือน เม.ย.นี้ และจะเสนอให้ ศบค.ออกข้อกำหนดไม่ให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, thaigov

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในรพ.ในเขต กทม. ร่วมกับรพ.ทุกเครือข่าย โดยมอบหมายให้ รมช.สธ.จัดตั้งคณะทำงานหรือการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาโดยเฉพาะ ให้ สพด. ร่วมกับศูนย์เฮอร์วีน กทม. ช่วยกันนำส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาให้รวดเร็วขึ้น พร้อมให้รพ.ทุกเครือข่ายจัดหา Hospital และเตียงไอซียูมากขึ้น เตรียมจัดทำคู่มือดูแลผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่คนเดียวที่ตัวที่บ้านในอนาคต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, thailandplus, Chiangmainews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนประเมินความเสี่ยงโควิด 4 ระดับ 1.ผู้ติดเชื้อ แพทย์จะทำการรักษาและให้อยู่ในสถานพยาบาล หรือรพ.สนาม หรือ hospital 2.ผู้มีความเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ต้องตรวจหาเชื้อและแยกกักกันตัวจนครบ 14 วัน 3.ผู้มีความเสี่ยงต่ำ เป็นผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จะให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ต้องหลีกเลี่ยงที่ชุมชน แยกการกินอาหาร สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตามคำแนะนำ และ 4. ผู้มีความเสี่ยงต่ำ มากหรือไม่มีความเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถใช้ชีวิตตามปกติ แต่เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, thebangkokinsight, workpointtoday)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ ขณะนี้มี Hospital ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง 4,900 เตียง ดูแลผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 2 พันเตียง เตรียมเพิ่มให้ได้ 5-7 พันเตียง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑลได้เตรียมเตียงจากรพ.ทั้งของสธ. กองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย และเอกชน รวม 6,525 เตียง ใช้แล้ว 3,700 กว่าเตียง ส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับผู้ที่มีอาการมาก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พร้อมออกประกาศให้รพ.เอกชนและคลินิกดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ประสานส่งต่อหาเตียง หากไม่ดำเนินการมีความผิดตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv

## ประเด็นข่าว

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 สามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องป้องกันด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงการหอมแก้มลูกด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย พบปัญหาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ต้องอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นความเสี่ยงทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชน จึงขอเชิญชวนรพ.เอกชนทุกเครือข่ายร่วมเป็นทีมประเทศไทยแก้ไขปัญหาวิกฤต คืนความสุขแก่ประชาชน ส่วนกรณีมีเสียงวิจารณ์ว่ารพ.เอกชนเลือกปฏิบัติ ให้ประชาชนทั่วไปรอที่บ้านระหว่างหาเตียงส่งต่อ ส่วนดารา คนมีชื่อเสียงจะให้แอดมิท สบ.ได้กำชับชัดเจนว่าผู้ติดเชื้อทุกคนต้องเข้ารับการรักษาในรพ. หรือสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายรพ.เอกชนกำหนดให้รพ.ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องรับดูแลด้วยหากไม่มีเตียงให้ประสานส่งต่อข้ามเครือข่าย ซึ่งรพ.เอกชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี ยกเว้นบางแห่งที่ยังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thaigov, acnews, bbc, thailandplus, newtv

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ตั้งแต่ 28 ก.พ.-15 เม.ย. ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 586,032 โดส สำหรับประชาชนทั่วไปจะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงที่มีวัคซีนล้นเหลือเดือน มิ.ย. 6 ล้านโดส และหลังจากเดือน ก.ค. เป็นต้นไป จะมีเข้ามาอีกเดือนละ 10 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนที่ได้มาเป็นการสั่งซื้อตั้งแต่ยังวิจัยไม่สำเร็จ ทั้งนี้ มาตรการที่ประกาศใช้ ถ้าหน่วยงานและประชาชนดำเนินการได้เต็มที่ จะเห็นผลเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อชัดเจนใน 1-2 สัปดาห์ถัดไป

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการออนไลน์

-พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษา สปสช. ยืนยันกลุ่มเสี่ยงทุกคน-ผู้ป่วยทุกสิทธิ รักษาฟรีได้ทั้งรพ.รัฐ-เอกชน พร้อมชักชวนประชาชนลงทะเบียนหาเตียงผ่านไลน์ @sabaideebot เพื่อบันทึกประวัติ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจัดหาเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, thestandard, bangkokbiznews

-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้อำนวยการทั้ง 50 เขต งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยบางส่วนเลือกสถานพยาบาลและต้องรอเตียงจำนวนมาก ว่า กรมควบคุมโรคขอให้เข้าใจระบบจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย และยอมรับสถานพยาบาลที่จัดหาให้ ไม่สามารถเลือกกรพ.ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าฯ ยะลา ออกคำสั่งให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ติดตั้งและสแกนแอปฯ ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในการเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ และหากไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถาน จะมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายภุชงค์ คงเมือง ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ขอให้คณะทำงานปรับหรือแก้ไขการสอบถามข้อมูลให้ครอบคลุม ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องลงลึกไปถึงข้อมูลส่วนตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ยืนยัน หอพักที่ 26 ที่ใช้เป็นรพ.สนามแห่งที่ 1 มีความพร้อมในทุกประการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เผย นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่เตรียมจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมชิงโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 3 รายการ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วที่สถาบันบำราศนราดูร

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**อุบัติเหตุสงกรานต์ 2564**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 6 วัน เสียชีวิตแล้ว 238 ราย บาดเจ็บ 2,116 ราย เสียใหม่ เสียชีวิตสะสมสูงสุด 9 ราย นครศรีธรรมราช จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย มีคดีมาแล้วกว่า 3,800 คดี ชัยภูมิ สูงสุด 290 คดี พร้อมสั่งการให้คุมเข้มเส้นทางขากลับ กทม. รองรับประชาชนเดินทาง เน้นกวาดล้างขั้วรถเร็ว-ดื่มแล้วขับ

**การฉีดพ่นสารทำความสะอาดที่ถูกรีวิว**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ [chiangmainews](http://chiangmainews.com)

-กรมอนามัย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน แนะนำการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ถูกรีวิว ดังนี้ 1.ไม่ฉีดพ่นตามร่างกายไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง สารเคมีที่แนะนำให้ใช้กับผิวหนัง คือ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับฆ่าเชื้อที่มือ 2.WHO ไม่แนะนำให้ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเป็นละอองฝอยในที่โล่ง อาจทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไม่ทั่วถึง หากจำเป็นต้องฉีดพ่นสิ่งของหรือพื้นผิวต่าง ๆ ขอให้ฉีดใกล้พื้นผิวสัมผัสมากที่สุด แล้วเช็ดถูพื้นผิวทำความสะอาด โดยสาร 3 ชนิดที่ทำลายเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที ได้แก่ สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 1,000 ppm) แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 3.ฉีดพ่นในอาคารหรือพื้นที่ปิดได้ แต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีตามขั้นตอนและตรวจสอบชนิดสารที่มีฉลากอย.รับรอง

**เตือนบริโภคน้ำแข็ง-ไอศกรีมช่วงหน้าร้อน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อน้ำแข็งที่ผลิตถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP ภาชนะบรรจุสะอาด มีฉลาก ต้องเป็นน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อการบริโภค เมื่อน้ำแข็งละลายต้องไม่มีตะกอน ส่วนผู้จำหน่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปลอดภัย สถานที่เก็บรักษาเพื่อจำหน่ายต้องมีระดับสูงกว่าทางเดิน ง่ายต่อการทำความสะอาด และไม่มีสิ่งปนเปื้อนในน้ำแข็ง ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค หากบรรจุในถุงพลาสติก ต้องเป็นพลาสติกไม่มีสี ไม่ผ่านการใช้มาแล้วหรือเคยบรรจุสารเคมีมาก่อน ถ้าบรรจุในถังน้ำแข็ง ต้องเป็นถังที่บรรจุน้ำแข็งอย่างเดียวให้มีได้เฉพาะที่ตักน้ำแข็งมีด้ามเท่านั้น ไม่ใช่แก้วหรือกระเบื้องตักน้ำแข็ง สำหรับผู้ที่นิยมกินไอศกรีม ควรจำกัดปริมาณโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน หลีกเลี่ยงไอศกรีมที่มีไขมันสูง และระวังน้ำตาลที่อยู่ในไอศกรีม เนื่องจากไอศกรีมบางประเภทโฆษณาว่ามีไขมัน 0% แต่พบว่ามีน้ำตาลสูงถึง 3.5-6.5 ช้อนชา ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงควรเลือกไอศกรีมที่มีไขมันน้อยหรือไม่มีไขมัน

**โรคผิวหนังจากแสงแดด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ [thailandplus](http://thailandplus.com)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การได้รับแสงแดดมากเกินไปอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆ ได้ เช่น โรคแพ้แสงแดด ผื่น คัน แดง โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ฝ้า และโรคมะเร็งผิวหนัง ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด โดยเฉพาะช่วง 10.00-15.00 น. กรณีที่ต้องโดนแดดจัดเป็นเวลานานหรือเป็นโรคแพ้แสงแดด ควรกางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาว และทาครีมกันแดดสม่ำเสมอก่อนออกจากบ้าน และหมั่นสังเกตความผิดปกติของผิวหนัง

**คลินิกกัญชา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดคลินิกกัญชาให้บริการยาทางการแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ที่ผลิตจากรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และเตรียมเพิ่มชนิดของยาที่นำมาใช้ในคลินิก และนำมนกัญชาสูตรอาจารย์เดชาในลำดับต่อไป